

มติที่ประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>	
<b>วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>	
วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง การเลือกกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนไปดำเนินการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน”	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๓ เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ
<b>วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</b>	
วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง บทบาทของ ๕ วิทยาลัยชุมชนภาคใต้กับโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประโยชน์สู่ประชาชนบนฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘	ที่ประชุมรับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
<b>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙</b>	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ โดยไม่มีการแก้ไข

เรื่อง

มติ/ความเห็นโดยย่อ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ  
สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓.๒ (ร่าง) ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่า  
ด้วยเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยเงิน  
รายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... และมอบให้สถาบันไป  
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อ  
ประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ ๓.๓ การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงิน  
รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสถาบัน  
วิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง)

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ / อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัย  
ชุมชน ๒๐ แห่ง) ดังตาราง และให้วิทยาลัยชุมชนทบทวนแผนการใช้  
จ่ายเงินรายได้สำหรับกิจกรรม “พิธีประสาทอนุปริญญา” ให้สอดคล้อง  
กับการดำเนินการต่อไป

ประเภท รายจ่าย	รายรับสะสม + ประมาณการ รายรับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐	วงเงินที่อนุมัติ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙	วงเงินที่เสนอ ขออนุมัติครั้งนี้	รวมวงเงิน ทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวม ทั้งหมด	๘๒,๑๘๙,๙๕๗		๑,๒๑๖,๕๕๕	๒๖,๔๕๙,๗๔๐	๕๕,๗๑๘,๓๕๓
รายจ่าย ประจำ			๕๐๒,๕๙๗	๑๗,๑๙๗,๒๐๑	
รายจ่าย ลงทุน			๗๑๓,๙๕๘	๙,๒๖๒,๕๓๙	

วาระที่ ๓.๔ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ  
วิทยาลัยชุมชนเป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักและวิธีการประเมิน และแบบประเมิน  
ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และมอบให้  
สถาบันไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำเป็นระเบียบหรือ  
ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ ๓.๕ เรื่อง การรับทราบรายชื่อประธานสภา  
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตาก สมุทรสาคร ตราด  
อุทัยธานี และบุรีรัมย์

ที่ประชุมมีมติรับทราบและให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภา  
สถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

วาระที่ ๓.๖ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย  
ชุมชนน่าน

ที่ประชุมรับทราบการขอถอนตัวของ นายฉัตรพัทธ์ พานิช จากการ  
สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b> วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ	ที่ประชุมเห็นชอบให้ นายพล เสาะสุวรรณ ผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้สอนประจำ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วาระที่ ๔.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๒. เห็นชอบให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอ (ร่าง) แบบฟอร์มการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (University Reprofile Template) ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยกรรมการอาจเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในภายหลัง
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พังงา ยโสธร ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ยะลา มุกดาหาร สตูล และพิจิตร	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พังงา ยโสธร ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ยะลา มุกดาหาร สตูล และพิจิตร และให้กรรมการที่ได้รับความเห็นชอบเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งและเสนอต่อสภาสถาบันเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนต่อไป
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน สระแก้ว และสงขลา	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลาจากเดิมถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ ๒.๑ นายคมสัน คูสินทรัพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ๒.๒ นายศิระพจน์ จรรย์วุฒิกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๒.๓ นายนิยม ชูชื่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สงขลา</p> <p>๓. ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตามสังเกตของที่ประชุมประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสำหรับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่มีอายุเกิน ๖๕ ปี และศึกษา/กำหนดหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของผู้บริหารในสถาบันวิทยาลัยชุมชน และเสนอที่ประชุมทราบต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๖ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบัน</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน จำนวน ๗ รายชื่อ เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(๑) รองศาสตราจารย์นินนาท โอบารวรรวุฒิ</li><li>(๒) รองศาสตราจารย์เปรี๊ยะ กิจรัตน์ภร</li><li>(๓) รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ สติรยากร</li><li>(๔) รองศาสตราจารย์รังสรรค์ ประเสริฐศรี</li><li>(๕) รองศาสตราจารย์วิเชียร ชูติมาสกุล</li><li>(๖) รองศาสตราจารย์ศรุติ สกุลรัตน์</li><li>(๗) ศาสตราจารย์สัญญาชัย จตุรสิทธา</li></ol> <p>เพื่อสถาบันจะได้ดำเนินการเพื่อเลือกประธานและเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๗ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตรารัต ทำหน้าที่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน</li><li>๒. นายโยธิน บุญเฉลย ผู้สอนประจำวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ทำหน้าที่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในสถาบัน ผู้แทนผู้สอนประจำ</li></ol> <p>เพื่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนจักได้ดำเนินการเสนอนายกสภาสถาบันลงนามแต่งตั้งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๔.๘ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ นางเกษร ปะลาวัน เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<b>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ</b>	
วาระที่ ๕.๑ เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง และอายุของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนศึกษาแนวทางการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนให้มีความเหมาะสมต่อไป
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมเห็นชอบมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนหาหรือขอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนของ นายศิริระพจน์ จรรย์วุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการต่อไป
นางสาวรัชชนันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร <b>ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</b>	
นางสาววนิดา สุภัทรกุล <b>ผู้ตรวจมติย่อการประชุม</b>	